

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ

๑. ขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากสหรัฐอเมริกาดำเนินนโยบายปรับอัตราดอกเบี้ยจะมีผลกระทบต่อ การเคลื่อนย้ายเงินทุนโลก และอาจมีการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องประสานธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกำหนดมาตรการรองรับด้วย

๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) รับทราบการรายงานสถานการณ์พลังงานของไทยและให้กระทรวงพลังงานเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของไทย และชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้แก่ประชาชนผู้สนใจ นั้น เพื่อให้การรับรู้ของประชาชนในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการให้สัมปทานพลังงาน โครงสร้างและวิธีการคำนวณราคาพลังงาน จึงให้กระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทางวิชาการดำเนินการศึกษาในเรื่องดังกล่าวและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

๓. ในช่วงที่ผ่านมาหลายส่วนราชการมียอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภคโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า รวมทั้งยอดการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงให้กระทรวงพลังงานร่วมกับทุกส่วนราชการพิจารณากำหนด มาตรการประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้พลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔. ให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในสาขาซ่อมแซม และบำรุงรักษารถไฟฟ้ โดยให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้เกิดความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเตรียมศูนย์ซ่อมบำรุง เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๕. เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ลงนามในความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยจะให้มีการเปิดเสรีทางการค้าและการเชื่อมโยง (Connectivity) ด้านการคมนาคมและการขนส่งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งทางบกที่อาจจะส่งผลให้มีการขนส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยจากประเทศที่มีต้นทุน การผลิตต่ำกว่าประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยเสียประโยชน์ทางการค้ามากขึ้นได้ จึงให้กระทรวงพาณิชย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวด้วย

๖. ให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบข้อมูลการขยายตัวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) และรูปแบบอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมา และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งแนวทางการขยายตัวในระยะต่อไป ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบการขยายตัวของบริษัทเอกชนในกรณีที่มีข่าวว่า บริษัทเอกชนบางรายนำข่าวของประเทศเวียดนามหรือประเทศกัมพูชามาสวมสิทธิขายในโควตาของข้าวไทยด้วย

/ศ. ...

๗. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณากำหนดรูปแบบการประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองในทุกกรณี โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นแล้ว นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบเกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยวดังกล่าวด้วย

๘. ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) โดยในการดำเนินการคัดเลือกเอกชนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกำกับให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

ด้านการต่างประเทศ

๙. ให้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเร่งดำเนินการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียน และเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนในแต่ละแผนงานย่อย ให้เร่งดำเนินการต่อไป

ด้านความมั่นคง

๑๐. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับส่วนราชการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เครื่อง X-Ray ร่วมกันในงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินตรวจตามแนวชายแดน หากพบว่า ยังไม่เพียงพอให้หน่วยงานเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อพิจารณาต่อไป

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑๑. ให้กระทรวงคมนาคมจัดให้มีการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะถนนในช่วงเช้าซึ่งมีทางแคบและลาดชันซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และให้ส่วนราชการด้านความมั่นคง เช่น กระทรวงมหาดไทยดูแลควบคุมสถานประกอบการ ให้ดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากสถานประกอบการใดเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือเกิดอันตรายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินมาตรการลงโทษ เช่น ปิดกิจการชั่วคราว

๑๒. กรณีที่รัฐมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค เพื่อก่อสร้างหรือขยายถนน หรือเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการเก็บกักน้ำ นั้น ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว โดยให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งพิจารณาให้ความเป็นธรรมในการชดเชยหรือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย

๑๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ อาจนำผลสัมฤทธิ์จากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางด้วย

๑๔. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุรากลับชุมชน โดยผู้ที่ทำสุรากลับจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง และหากรายได้ไม่ขออนุญาตให้ดำเนินการทางกฎหมาย นั้น เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่า มีผู้ทำสุรากลับชุมชนที่ผิดกรรมวิธีส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเสีย และมีการทำสุรากลับโดยไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งมักจะใช้ส่วนผสมหรือสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างร้ายแรง จึงให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายควบคุมในการผลิตสุรากลับชุมชนให้ถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย


๑๕. ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์บริเวณบ้านพิษณุโลก และบ้านมนังคศิลาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมและเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญในระดับผู้นำของประเทศต่าง ๆ ที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล นั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑๕.๑ ให้กระทรวงการคลังจัดหาสถานที่เพื่อให้สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานแทนบ้านมนังคศิลา

๑๕.๒ ให้ฝ่ายความมั่นคงพิจารณาหาแนวทางในการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการบริเวณตลาดมหานาคให้ย้ายสถานที่ขายสินค้าไปยังบริเวณฝั่งตรงข้ามซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดเตรียมพื้นที่ค้าขายเพื่อรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สภาพถนนบริเวณดังกล่าวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เนื่องจากเป็นเส้นทางต่อเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th